

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๔ (๙/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่วิชนู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๑	การพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเลือก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เพื่อเสนอเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	นำส่งเรื่องไปยังสกอ. แล้ว
๔.๒	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเลือกผู้แทนดังนี้ ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๒ คน ได้แก่ ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี ๑.๒ อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ ๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ๑ คน ได้แก่ ๒.๑ อาจารย์จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ไชยเมือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่เลขานุการ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ได้ดำเนินการให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยจำนวน ๑๑ คน และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว
๔.๓	การพิจารณาหลักสูตรปริญญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๔	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปริญญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๔ ตามเสนอ โดยเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ และรายงานผลการรับทราบให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกองบริการการศึกษา	ดำเนินการจัดส่งเรื่องไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบแล้ว

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๔	การพิจารณาหลักสูตร ปรับปรุง หลักสูตรวิทยา ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตร ปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔ ตามเสนอ โดย เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ และรายงานผลการรับทราบให้สภา มหาวิทยาลัยทราบด้วย	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และกองบริการ การศึกษา	ดำเนินการจัดส่ง เรื่องไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบแล้ว
๔.๕	การพิจารณาหลักสูตร ปรับปรุง หลักสูตรวิทยา ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกษตร พุทธศักราช ๒๕๕๔	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พุทธศักราช ๒๕๕๔ ตามเสนอ โดยเสนอให้สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบ และ รายงานผลการรับทราบให้สภามหาวิทยาลัย ทราบด้วย	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และกองบริการ การศึกษา	ดำเนินการจัดส่ง เรื่องไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบแล้ว